
sþ. 312. Fyrirspurn [171. mál]
til dómsmálaráðherra um gjaldskrá fyrir uppboðshaldara.

Frá Jóhönnu Sigurðardóttur.

Áformar dómsmálaráðherra að gera breytingar á þeirri tilhögun sem gilt hefur um
innheimtulaun uppboðshaldara samkvæmt lögum nr. 57/1949, um nauðungaruppboð, sbr.
gjaldskrá fyrir uppboðshaldara, nr. 757/1981, sem sett er með stoð í þeim lögum?

Ef svo er, hvenær má vænta þeirra breytinga og hverjar verða þær?


